

รายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประนอม เทศลำลึก หมู่ที่ ๕ ถึงถนน  
ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒, โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านพอง(แยกซ้าย) หมู่ที่ ๗,  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D๑๔ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (ส่วนที่เหลือ)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวนพมาศ โคตรคำภา	ประธานกรรมการ	นพมาศ โคตรคำภา	
๒.	นายสกล ศรีเมฆ	กรรมการ/เลขานุการ	สกล ศรีเมฆ	
๓.	นางสาวดากานดา เยี่ยงปรีชากุล	กรรมการ	ดากานดา เยี่ยงปรีชากุล	

ประธานฯ

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

บัดนี้กรรมการฯเข้าประชุม จำนวน ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมข้าพเจ้าฯประธาน  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประนอม  
เทศลำลึก หมู่ที่ ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒,โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายหลังโรงเรียนบ้านพอง(แยกซ้าย) หมู่ที่ ๗,โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย  
คันคลอง D๑๔ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (ส่วนที่เหลือ) ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง  
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอเปิดประชุมคณะกรรมการฯ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน  
ที่ ๔๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบ้านนางประนอม เทศลำลึก หมู่ที่ ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒,  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านพอง(แยกซ้าย) หมู่ที่ ๗,  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D๑๔ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (ส่วนที่เหลือ)  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นางสาวนพมาศ โคตรคำภา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เป็นประธาน
  ๒. นายสกล ศรีเมฆ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ เป็นกรรมการ
  ๓. นางสาวดากานดา เยี่ยงปรีชากุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ เป็นกรรมการ
- โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการโดย  
เคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน  
พิจารณาสิ่งการต่อไป และตามบันทึกข้อความเทศบาลตำบลหนองขนาน(กองคลัง)  
ที่ พบ ๕๓๔๐๒/- ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กองคลังแจ้งขอข้อมูลราคากลาง  
งานก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประนอม เทศลำลึก  
หมู่ที่ ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒,โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง  
โรงเรียนบ้านพอง(แยกซ้าย) หมู่ที่ ๗,โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง  
D๑๔ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (ส่วนที่เหลือ) ประกอบกับตามบันทึกข้อความเทศบาล

ตำบลหนองขนาน (กองคลัง) ที่ พบ ๕๓๔๐๒/- ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกฯ  
แจ้งให้คณะกรรมการฯ เร่งดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้  
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน  
กำหนดให้คณะกรรมการฯ ชี้แจงสาเหตุความล่าช้าเพื่อประกอบการพิจารณา

๑. สาเหตุที่คณะกรรมการฯ ไม่ได้จัดทำราคากลางดังกล่าว เนื่องจาก  
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองขนาน ประจำเดือน  
เมษายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดราคา  
กลางของเทศบาลตำบลหนองขนาน ว่าเทศบาลตำบลหนองขนานมีโครงการที่ต้อง  
ดำเนินการเป็นจำนวนมาก แต่มีงบประมาณจำกัดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด  
ในครั้งเดียว ประกอบกับ ตามระเบียบฯ กำหนดว่า การกำหนดราคากลางของ  
คณะกรรมการฯ ที่ได้กำหนดขึ้นให้มีผลใช้ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่นายกฯ  
ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดราคากลางเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม  
ระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน จึงมีมติ ให้นายกฯ เป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการ  
โครงการใด และแจ้งคณะกรรมการฯ ชูดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง  
ต่อไป เนื่องจาก นายกฯ ยังไม่ได้สั่งการให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังกล่าวแต่  
อย่างไรคณะกรรมการฯ จึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง

๒. ประธานกรรมการได้ประสานกับนายสกล ศรีเมฆ ตำแหน่งกรรมการเพื่อ  
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
ซึ่งนายสกล ศรีเมฆเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง  
ของทางราชการ ต้องจัดทำรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางของงาน  
ก่อสร้างของเทศบาลฯ หลายโครงการ ประกอบกับต้องปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ  
ให้ตรงตามประกาศและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในการคำนวณราคากลาง และ  
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบ เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีข้อ  
ห่วงกังวลเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางติดตั้งโคมไฟกิ่งของเทศบาลตำบลหนอง  
ขนานในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้แยกราคาสินค้า เช่น อุปกรณ์ต่างๆ ของโคม  
ไฟว่า ต้องแยกภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ออกก่อน เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับค่า Factor F และ  
ฐานเสาไฟ (คอนกรีต) ให้แยกวัสดุต่อหน่วยให้ชัดเจน จึงต้องคิดคำนวณราคากลาง  
การติดตั้งโคมไฟกิ่งของเทศบาลตำบลหนองขนานใหม่ทั้งหมด และงานติดตั้งโคมไฟ  
กิ่งของทางเทศบาลฯ จะดำเนินการในห้วงเวลาเดียวกัน ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว  
ใช้เวลาพอสมควรในการแยกวัสดุ คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว  
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายกฯ กำหนด

๓. ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ กองช่างได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องการจัดทำรายละเอียด  
ประกอบการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างต่างๆ ของทางเทศบาลและจะจัดส่ง  
รายละเอียดต่างๆให้คณะกรรมการในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การพิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางประนอม เทศบาลีก หมู่ที่ ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒, โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านพ่อโพง(แยกซ้าย) หมู่ที่ ๗, โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D๑๔ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (ส่วนที่เหลือ) ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประธานฯ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองขนานจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้าพเจ้า ขอให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมต่อไป

เลขานุการ

การพิจารณากำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘ /ว ๑๐๖๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม กำหนดหลักเกณฑ์โดยสรุปได้ดังนี้ หลักเกณฑ์การคำนวณข้อมูลรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น เช่น ตาราง Factor F ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างอัตราค่าแรงงาน ตารางและหลักเกณฑ์คำนวณค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และข้อมูลราคาวัสดุ เป็นต้น

ดังนั้น การพิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างทาง เห็นควรกำหนดราคากลางโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดเพชรบุรี เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมืองเพชรบุรีที่ลิตรละ ๒๔ - ๒๔.๙๙ บาท
๓. อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม

๒๕๕๘

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้วัสดุราคาก่อสร้าง  
เพื่อกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดเพชรบุรี เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมืองเพชรบุรีที่ลิตรละ ๒๔ - ๒๔.๙๙ บาท
๓. อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม  
๒๕๕๘

โดยการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง  
ประนอม เทศลำลึก หมู่ที่ ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒,โครงการการก่อสร้าง  
ถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านพ่อโพง(แยกซ้าย) หมู่ที่ ๗,โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายคันคลอง D๑๔ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (ส่วนที่เหลือ) ตำบลหนองขนาน  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแบบ  
สรุปราคากลางงานก่อสร้างตามเอกสารแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

มีท่านใดจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา กำหนดราคากลางตามโครงการ  
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประนอม เทศลำลึก หมู่ที่ ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท  
หมู่ที่ ๒,โครงการการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านพ่อโพง(แยกซ้าย)  
หมู่ที่ ๗,โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D๑๔ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๘  
(ส่วนที่เหลือ) ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีหากไม่มีมติ  
ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม  
ในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ สกกล ศรีเมฆ ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายสกกล ศรีเมฆ)  
กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ นพมาศ โคตรคำภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวนพมาศ โคตรคำภา)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง